



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอ่อนกำลังลง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนาม ตอนบนในระยะกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 20-60 ของพื้นที่ ก็มีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 11 ก.ค. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์จากนั้นมีฝน มากกวาร้อยละ 60 ของพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดปัตตานี สวนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 90.8 มม. ที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 16-21 ก.ค. 62 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ และภาคตะวันออก สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 16-21 ก.ค. 62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณ ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง

คำเตือน ในช่วงวันที่ 16-21ก.ค. บริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหาย จากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ฝนที่ตกในระยะนี้จะเป้นผลดีกับไม้ผลที่อยู่ในระยะ เจริญเติบโตทางผล ซึ่งจะทำให้ผลโตเร็วและสมบูรณ์ขึ้น แต่ควรระวัง และป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวก หนอนไวดวย

- แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่ความชื้นในดินยังคงมีอยู่ ชาวสวนยางพารา ยังคงต้องระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิด จากเชื้อรา เช่น โรคราสีชมพู และโรครากขาว ในยางพารา เป็นต้น

- ในช่วงวันที่ 16-21 ก.ค. บริเวณทะเลอันดามัน จะมีคลื่น สูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความ ระมัดระวัง